



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ”

อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

- (๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
- (๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
- (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน
- (๔) ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
- (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์รวมทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์
- (๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
- (๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ
๑	กิจกรรมรณรงค์เทรลรันนิ่ง (Rong Kla Trail Running ๒๐๒๐) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑. เพื่อให้กิจกรรมการวิ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแก่จังหวัดพิษณุโลก และประเทศ ๒. เพื่อให้กิจกรรมการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ๓. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมการวิ่งทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการวิ่ง	๔๐๐,๐๐๐	๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน	งบสำนักงาน ปลัดกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		๑๐ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	จังหวัดพิจิตรและจังหวัดภายใน เขตการแข่งขันที่ ๖	มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน ๘๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” ประจำปี ๒๕๖๓	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนากีฬามวลชน ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้อาวุโสชาย (อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป) ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ		ธันวาคม ๒๕๖๒	ทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		๑๑ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	สนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานประจำปี ๒๕๖๓	จัดการอบรมกีฬาขั้น ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑา และมวยสมัครเล่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		๑-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓	จังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา
๖	โครงการต้นกล้า นันทนาการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจากทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกได้แสดงความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการ เพื่อชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล		๒๐ กันยายน ๒๕๖๓	โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓	จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จำนวน ๙ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล วิ่งแบกกล้วย ขว้างสากมอง ชักเย่อ ตักน้ำใส่กระบอกและวิ่งขาหยั่ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	สนามกีฬาโรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านป่าแดงและที่ว่าการอำเภอนครไทย	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑,๐๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๓	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออก กำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมี สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		๑๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓	สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน ๑,๐๐๐ คน	งบกรมพลศึกษา

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)